

Số 251 /BC-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển từ năm 2016-2018 và đăng ký kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019**

Ngày 25/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 3121/BGDĐT-KHTC ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019;

Qua triển khai, thực hiện Công văn số 3121/BGDĐT-KHTC nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình, kết quả tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển giai đoạn 2016-2018 và đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019 như sau:

#### **I. Tình hình triển khai thực hiện:**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện:**

Thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 04/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ; công tác đào tạo hệ cử tuyển trong giai đoạn vừa qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Thuận;

Trên cơ sở đó, hàng năm căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã triển khai và chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ vào định hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiến hành rà soát và lập nhu cầu cử tuyển theo ngành, nghề, trình độ đào tạo kèm theo dự kiến bố trí công tác sau khi sinh viên tốt nghiệp - đặc biệt là tuyển cơ sở.

##### **2. Về công tác cử tuyển hàng năm:**

- Hàng năm, sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu tương ứng theo đăng ký của các cơ quan, địa phương để tiến hành thông báo rộng rãi chế độ tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện-tiêu chuẩn tham gia cử tuyển tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và trường học để phụ huynh, học sinh biết và đăng ký tham gia theo quy định.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ cử tuyển do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị (kèm theo cam kết sử dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp); Hội đồng tuyển sinh (do Ủy

ban nhân dân tỉnh thành lập, gồm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan) có nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn, phân công tổ giúp việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển, xét tuyển theo đúng Quy chế tuyển sinh cử tuyển, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, công bằng và phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp các cơ sở đào tạo có liên quan xem xét, bố trí tham gia đào tạo (nếu có đối tượng đăng ký, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định); đồng thời, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện theo quy định.

### 3. Kết quả thực hiện:

Trong giai đoạn 2016 - 2018, tuy được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phân bổ chỉ tiêu đào tạo cử tuyển hàng năm, nhưng do phát sinh một số yếu tố khách quan nên địa phương không có đối tượng tham gia đào tạo; cụ thể:

- Năm 2016: Ủy ban nhân dân tỉnh đã sơ tuyển **05 trường hợp/08 chỉ tiêu** được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ tại Thông báo số 763/TB-BGDĐT ngày 12/10/2016 (bao gồm: 03 học sinh/04 chỉ tiêu Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, 01 học sinh/02 chỉ tiêu Học viện Hành chính Quốc gia - TP. Hồ Chí Minh, 01 học sinh/01 chỉ tiêu Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh; riêng 01 chỉ tiêu Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh không có đối tượng đăng ký).

Trong 05 trường hợp đã sơ tuyển nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cử 02 trường hợp tham gia đào tạo (01 trường hợp thuộc chỉ tiêu ngành Nông học, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh và 01 trường hợp thuộc chỉ tiêu ngành Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia - TP. Hồ Chí Minh); tuy nhiên, do điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình nên 02 trường hợp nêu trên đã xin thôi tham gia đào tạo; đối với 03 trường hợp còn lại đăng ký dự tuyển theo chỉ tiêu ngành Y đa khoa, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, do chưa đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn học lực theo yêu cầu sơ tuyển của Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1148/ĐHYD-ĐT ngày 03/11/2016 (bổ sung sau khi địa phương xét sơ tuyển) nên không thể bố trí tham gia đào tạo.

- Riêng 02 năm (2017 và 2018): thông qua Thông báo số 632/TB-BGDĐT ngày 30/8/2017 và Thông báo số 805/TB-BGDĐT ngày 13/9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân bổ cho địa phương 07 chỉ tiêu (năm 2017: 01 chỉ tiêu ngành Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia - TP. Hồ Chí Minh và 03 chỉ tiêu ngành Y đa khoa, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; năm 2018: 03 chỉ tiêu ngành Y đa khoa, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, qua triển khai thông báo tuyển sinh và xét sơ tuyển; đối với 01 chỉ tiêu (năm 2017) thuộc ngành Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia - TP. Hồ Chí Minh, không có đối tượng đăng ký tham gia; riêng 06 chỉ tiêu ngành Y đa khoa, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, có 06 trường hợp đăng ký tham gia (năm 2017: 03 trường hợp/03 chỉ tiêu; năm 2018: 03 trường hợp/03 chỉ tiêu) nhưng đều không đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn học lực theo yêu cầu sơ tuyển của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1510/ĐHYD-ĐT ngày 28/11/2017 nên không đảm bảo cơ sở để địa phương ký kết hợp đồng với Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh và bố trí các trường hợp nêu trên tham gia đào tạo - thông qua Công văn số 5118/UBND-VXNV ngày 27/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

#### **4. Việc sử dụng, bố trí số sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường:**

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo cử tuyển các năm trước đây; trong giai đoạn từ 2016 đến tháng 8 năm 2019, có 09 sinh viên tốt nghiệp trở về địa phương; Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh đã sắp xếp, bố trí công tác đối với 02 trường hợp theo nhu cầu đã đăng ký trước đây (*cụ thể theo Biểu số 1, 2 đính kèm Báo cáo này*); riêng 07 trường hợp còn lại, tuy đã được giới thiệu về các cơ quan, địa phương để xem xét, tiếp nhận công tác nhưng do trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, địa phương đang triển khai đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) nên một số cơ quan, đơn vị chưa thể cân đối kịp thời biên chế được giao để tiếp nhận - bố trí công tác. Tuy nhiên, các trường hợp này hiện đã chủ động liên hệ hợp đồng làm việc tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh (không thuộc khối các cơ quan, đơn vị hành chính) trong thời gian chờ địa phương xem xét, sắp xếp bố trí công tác.

### **II. Đánh giá chung, kiến nghị:**

#### **1. Đánh giá:**

Nhìn chung, trong giai đoạn năm 2016 - 2018 việc thực hiện các chế độ, chính sách cử tuyển cũng như sắp xếp, bố trí công tác cho các sinh viên thuộc diện cử tuyển đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn phù hợp để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các chế độ, cử tuyển tại địa phương trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế; cụ thể như sau:

- Kết quả cử tuyển trong 03 năm (2016-2018) chưa đạt chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ - do một số yếu tố khách quan như về nhu cầu/biên chế được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương; về khả năng, nhu cầu tham gia của cá nhân tại địa phương; về kết quả học tập ở cấp học THPT của một số trường hợp đăng ký đào tạo cử tuyển chuyên ngành Y đa khoa chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn sơ tuyển theo yêu cầu của Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1148/ĐHYD-ĐT ngày 03/11/2016 và Công văn số 1510/ĐHYD-ĐT ngày 28/11/2017 nêu trên (*cụ thể: năm 2016: đối tượng đăng ký tuyển sinh phải đảm bảo kết quả học tập lớp 12 các môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 7,0 điểm trở lên đối với người dân tộc thiểu số và đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với người dân tộc Kinh; năm 2017 và 2018: đối tượng đăng ký tuyển sinh phải đảm bảo kết quả học tập lớp 10, 11, 12 các môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 7,0 điểm trở lên đối với người dân tộc thiểu số, đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với người dân tộc Kinh và có tổng điểm các môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi THPT Quốc gia tại năm xét tuyển không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành dự tuyển là 04 điểm đối với người dân tộc thiểu số và không thấp hơn 03 điểm đối với người dân tộc Kinh*).

- Việc đăng ký nhu cầu cử tuyển về trình độ, chuyên ngành đào tạo của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với tình hình và xu hướng phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương; do đó, đôi khi chưa thật sự chủ động trong việc định hướng sắp xếp, bố trí công tác sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

- Mặt khác, từ năm 2016 đến nay, do phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định nêu trên và hiện đang triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nên có phần hạn chế nhất định trong việc cân đối biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp nhận sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

- Một số sinh viên trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác sau khi tốt nghiệp trở về địa phương đã chủ động liên hệ việc làm.

## **2. Kiến nghị:**

Để thực hiện hiệu quả chính sách - kịp thời bố trí công tác đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển, đề nghị Bộ ngành, Trung ương xem xét bố trí hoặc hướng dẫn việc cân đối biên chế dành riêng cho việc tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển và có quy định xử lý cụ thể - phù hợp đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền bố trí việc làm (trong thời gian quy định sau khi cá nhân tốt nghiệp) nhưng không tham gia.

## **III. Kế hoạch đăng ký đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019:**

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho con, em tại địa phương tham gia đào tạo theo chế độ cử tuyển, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã triển khai và chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ vào định hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp tiến hành rà soát, xác lập nhu cầu cử tuyển theo ngành nghề, trình độ đào tạo đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời, dự kiến vị trí việc làm, cam kết và theo dõi để kịp thời bố trí công tác sau khi cá nhân tốt nghiệp trở về địa phương.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đăng ký nhu cầu đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019 gồm **02** chỉ tiêu trình độ đại học ngành Y đa khoa (cụ thể theo Biểu số 3 đính kèm Báo cáo này).

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển giai đoạn 2016-2018 và đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kính báo cáo quý Bộ xem xét, quan tâm tạo điều kiện phân bổ chỉ tiêu cho địa phương thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Bộ Giáo dục & Đào tạo (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Vụ KHTC - Bộ GD&ĐT;
- Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, NV, TC;
- VPUB: LĐ, KTTT;
- Lưu VT, VXNV. NAM.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Bình**



**BÁO CÁO**

Kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển từ năm 2016 đến nay  
(Kèm theo Báo cáo số 251 /BC-UBND ngày 06 /9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Biểu số 1

STT	Năm	Chỉ tiêu cử tuyển được thông báo				Số lượng trúng tuyển và được bố trí nhập học				Số sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu đến các cơ quan, địa phương để bố trí công tác								
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó							
			Đại học Nông học	Đại học Quản lý nhà nước	Đại học Y đa khoa		Đại học Nông học	Đại học Quản lý nhà nước	Đại học Y đa khoa		Số sinh viên đã được bố trí công tác				Số sinh viên chưa được bố trí công tác			
											Đại học Quản lý nhà nước	Đại học Y đa khoa	Đại học Điện công nghiệp	Đại học Xây dựng	Đại học Luật	Đại học Quản lý nhà nước	Đại học Thú Y	Đại học Quản lý môi trường
1	2016	8	1	1	6	0				3		1	1	1				
2	2017	4		1	3	0				4	1				1	2		
3	2018	3			3	0				1							1	
4	2019	/				/				1								1
<b>Tổng cộng</b>		<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**



**DANH SÁCH**

Sinh viên được và chưa được bố trí công tác sau khi tốt nghiệp từ năm 2016 đến nay

(Kèm theo Báo cáo số 25A /BC-UBND ngày 06 /9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

*Biểu số 2*

Năm	Họ và tên	Năm sinh		Dân tộc	Sinh viên đã được bố trí công tác			Sinh viên chưa được bố trí công tác theo trình độ-chuyên ngành tốt nghiệp
		Nam	Nữ		Trình độ-chuyên ngành tốt nghiệp	Đơn vị bố trí công tác	Vị trí việc làm	
2016	Châu Thị Thương		1988	Chăm	Đại học - Y đa khoa	Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam	Bác sĩ Đội y tế dự phòng	
	Sử Ngọc Anh Trúc	1987		Chăm				Đại học - Điện công nghiệp
	Đạo Duy Hoàng Phương	1987		Raglai				Đại học - Kỹ thuật Xây dựng
2017	Kartơ Thị Nghem		1990	Raglai				Đại học - Luật dân sự
	Chamaléa Thị Ly		1994	Raglai				Đại học - Quản lý nhà nước
	Từ Văn Hứa Hoàng	1991		Chăm				Đại học - Quản lý nhà nước
	Chamaléa Thị Ngoánh		1993	Raglai	Đại học - Quản lý nhà nước	UBND xã Phước Trung, huyện Bắc Ái	CC Tư pháp - Hộ tịch	
2018	Thị Ly		1994	Raglai				Đại học - Thú y
2019	Đạt Nữ Hồng Hạnh		1996	Chăm				Đại học - Quản lý môi trường

*Các trường hợp chưa được bố trí công tác là do kể từ năm 2016 đến nay, địa phương đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).*

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN



**ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NĂM 2019**

(Kèm theo Báo cáo số 251 /BC-UBND ngày 06 /9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

*Biểu số 3*

STT	Cơ sở đào tạo	Ngành đào tạo	Chỉ tiêu đào tạo			Cam kết bố trí công tác sau khi tốt nghiệp	
			Đại học	Cao đẳng	Trung cấp	Tên đơn vị	Vị trí công tác
1	Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh	Y đa khoa	1			Trung tâm Y tế huyện Bác Ái	Bác sĩ
			1			Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc	
<b>Tổng cộng</b>			<b>2</b>				